
                                                                                                                             
 

-สําเนาคู่ฉบับ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี  พ.ศ. 2561 
วันอังคาร  ท่ี 18  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
-------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ผูม้าประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุ่งหว้า ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ดุสิต  ทุ่งหว้า  
2. นายสําเริง มานะกล้า รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สําเริง  มานะกล้า  
3. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า กิจจา  ทอดท้ิง  
4. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
5. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
6. นายพิทักษ์ มณีโชต ิ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ์ มณีโชติ  
7. นายชาตร ี เอ้ียวสง่า สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชาตรี  เอ้ียวสง่า  
8. นายสมพาศ กุลรโรจน ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพาศ  กุลรโรจน์  
9. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม หีมปอง  
10 นายอนันต์ หยี่ละงู สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า อนันต์  หยี่ละงู  
11 นายสมพร สินจรูญศักดิ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพร  สินจรูญศักดิ์  
12. นางจิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า จิตติมา  ส่งข่าว  
13. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
                ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายสัมพันธ์ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ ์ อาชา  
3. นายสามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกล้า  
4. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
5. นายโรม กลัดทอง ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรม  กลัดทอง  
6. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

7. นายชาคริต หีมปอง นายช่างโยธา ชาคริต  หีมปอง  
8. นายมนะ โสสนุย นักบริหารงานสาธารณสุข มนะ  โสสนุย  
9. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล นักจัดการงานท่ัวไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
10. นางสาวผการัตน ์ หลังเถาะ นักวิเคราะห์ฯ ผการัตน์  หลังเถาะ  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหวา้ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
         เม่ือท่ีประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม            
 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาล
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น 
โดยในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  
ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดดังต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1 

 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องประธานสภาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
         สืบเนื่องจากการท่ีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถ่ินไทย
รักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 7-16 กันยายน 2561 กระผมรู้สึกยินดีแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้าทุกท่านท่ีได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์จากแหล่งภายนอก เพ่ือนํามาปรับใช้กับเทศบาลของเราต่อไป กระผม
รู้สึกชื่นชมในการดําเนินงาน เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดคล้า จ.อุดรธานี ซึ่งจัดได้ดีมาก มีนักเรียน (ผู้สูงอายุ) 
300-400 คน เค้าทําได้อย่างไร คนถึงให้ความร่วมมือมากมายขนาดนี้ ซึ่งนายก 
อบต. ของเค้าบอกว่าต้องใช้ความพยายามอยู่หลายปี และต้องเข้าถึงประชาชนให้
มากท่ีสุดเพ่ือโน้มน้าวจิตใจของผู้สูงอายุให้มาเข้าร่วม ท่ีประทับใจอีกท่ีหนึ่งก็คือ 
เรื่อง การจัดการบ่อขยะ ของเทศบาลตําบลบึงกาฬ ซึ่งเขาแนะนําว่าต้องสร้าง
จิตสํานึกให้ชาวบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด ซึ่ง
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จากท้ังหมดท่ีกระผมได้กล่าวมานี้ เห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถนํามาปรับใช้กับ
เทศบาลของเราต่อไปได้ กระผมจึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ
และบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกคนท่ีทําให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นางจิตติมา ส่งข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งท่ีแล้ว 

 ต่อไปกระผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี1  ประจําปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม พ.ศ.2561 ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณจิตติมา  ส่งข่าว ครับ 

 

          ขอบคุณค่ะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางจิตตมิา  ส่งข่าว  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561   ท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏ
ว่าถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงได้เสนอร่าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกล่าว มาเพ่ือพิจารณารับรองต่อไปค่ะ 
 
           ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่ีได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจปรากฏว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ  ครับ 
 

         ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2560  เวลา  
10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  ซึ่งรายงานการประชุมท้ังหมด  
มีจํานวน  14 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 
14 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
ในรายงานการประชุมฉบับนี้  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้นําการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2561 
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ...............ยกมือถูกต้อง 
 
           เป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

ประธานสภาเทศบาล  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและ
พิจารณา  ตามระเบียบวาระการประชุม  

          ระเบียบวาระ ท่ี 3.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) ขอเชิญ
ฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องครับ 

 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23   “ 
ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
           เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจําปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ รวบรวมและจัดทําร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม” 
          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้
ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบ
สภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล 
การเสนอการแปรญัตต ิหรือการกระทําด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่า
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได”้  
 

          ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตติ่อท่ีประชุม ครับ 
 
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ บัดนี้
ถึงเวลาท่ีผู้บริหารของเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้าอีกครั้งหนึ่ง 
          ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จึงขอแจ้งให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี ้
 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

     เทศบาลตําบลทุ่งหว้ามีสถานะการเงิน ดังนี้                                                                                                   
  1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  25,914,304.48 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จํานวน      11,820,186.52 บาท 
  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 512,600.00 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   

        จํานวน 0 โครงการ    รวม 0 บาท 
  1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

       จํานวน 0 โครงการ รวม 0  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง 0 บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  
    พ.ศ.2561 
 (1) รายรับจริงท้ังสิน้  จํานวน    33,806,674.71 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร                                      จํานวน     622,128.05 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
จํานวน       94,265.20 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน     795,778.74 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
จํานวน              0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน       33,360.00 บาท 
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  หมวดรายได้จากทุน จํานวน              0.00 บาท   บาท
  หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,322,029.72 บาท   บาท
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,939,113.00 บาท   บาท
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน            0.00 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง   จํานวน 24,510,975.15 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จํานวน   3,953,406.61 บาท   บาท
  งบบุคลากร จํานวน   9,807,796.00 บาท   บาท
  งบดําเนินงาน จํานวน  8,589,692.54  บาท   บาท
  งบลงทุน จํานวน      82,200.00  บาท   บาท
  งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน             0.00  บาท   บาท
  งบเงินอุดหนุน จํานวน  2,077,880.00  บาท   บาท
 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

     จํานวน 0.00 บาท 
 (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จํานวน  512,600.00  บาท 
          (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 0.00 บาท 
          (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
       คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุ่งหว้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้ 
 

หลักการ 
           เทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ไว้ยอดรวมท้ังสิ้น 38,299,979.- บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหม่ืน
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามประเภท และแผนงานได้ 
ดังนี ้

ด้านบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม 13,877,000.- บาท 
          -แผนงานด้านบริหารงานท่ัวไป            ยอดรวม  13,806,000.- บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ยอดรวม       71,000.- บาท  
                                                   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 13,066,997.- บาท 
-แผนงานการศึกษา    ยอดรวม    7,635,177.- บาท 
-แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม    4,469,020.- บาท 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม      164,200.- บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน                       ยอดรวม         20,000.-บาท 

      -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ยอดรวม        53,600.- บาท 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม  720,000.- บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 6,035,360.- บาท 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม   6,035,360.- บาท 
 

          ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม    5,320,622.- บาท  
-แผนงานงบกลาง                                ยอดรวม    5,325,622.- บาท 

 

เหตุผล 
           เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ท่ีได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งการจัดทํางบประมาณใน
ครั้งนี้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ตระหนักอยู่เสมอว่า เทศบาลตําบลทุ่งหว้าเป็นของพ่ีน้อง
ประชาชนตําบลทุ่งหว้า งบประมาณของเทศบาลตําบลทุ่งหว้า นอกจากเป็นเงินของ
แผ่นดินแล้วยังเป็นเงินของตําบลทุ่งหว้าด้วย ดังนั้นการบรรจุโครงการต่างๆ ใน     
เทศบัญญัติฉบับนี้ จึงคํานึงถึงหลักการประหยัด โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลตําบลทุ่งหว้า และเพ่ือพัฒนาให้เทศบาล
ตําบลทุ่งหว้านั้นมีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทุ่งหว้าพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
 
         ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) 
ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  หรือจะมีการอภิปราย
ก่อนท่ีจะรับหลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนท่ีจะ
พิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 
 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถ่ิน
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

ข้อ 48    “ในกรณีท่ีสภาท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ือเลือก
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นายดสุิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

นายสําเริง  มานะกล้า 
(รองประธานสภา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถ่ิน กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้แจ้งนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถ่ินมี
มติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถ่ินทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถ่ินท่ีไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบในวนัถัดจากวันท่ีสภาท้องถ่ิน
มีมติไม่รับหลักการ” 
 

          ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณพร้อม
หลักการและเหตุผลไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่
ครับ.......เชิญครับ  
 

          เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมอยากจะให้ท่านลองดูในร่างเทศบัญญัติฯ หน้า 70 ซึ่ง เป็นของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ได้ตั้ง
จ่ายรายการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไว้ เป็นเงิน จํานวน 2,000,000.00 บาท  
ซึ่งปีงบประมาณท่ีผ่านมา ได้ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 1,500,000.00 บาท กระผมจึงขอ
ทราบเหตุผลว่าทําไมถึงต้องตั้งเพ่ิมข้ึนเยอะมาก ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงได้ทราบ
ด้วยครับ 
 
          เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ตามท่ีท่าน สท.สําเริง ได้อภิปรายนั้น สืบเนื่องจากในวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 กระผม
ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการจัดทําบริการสาธารณะด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร กับเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล  ซึ่งบันทึกความร่วมมือนี้ ทําข้ึนระหว่างเทศบาลตําบลกําแพง กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 16 แห่งด้วยกัน รวมท้ังเทศบาลตําบลทุ่งหว้า
ของเราด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําขยะของแต่ละท้องถ่ินไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะ
แบบครบวงจร เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดหาสถานท่ีและเดินระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถ่ิน สร้างกระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ือนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
ชุมชน และท้องถ่ิน เพ่ือให้การจัดการขยะของชุมชนท้องถ่ินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อปท. ท้ัง 16 แห่ง จึงได้ต่อรองราคาและเห็นชอบราคาอยู่ท่ี 450 บาท/
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 

มติท่ีประชุมสภา 
 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัน ซึ่งทําให้เทศบาลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากส่วนนี้ รวมถึงค่าน้ํามันก็เพ่ิมข้ึน
ด้วย จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้ต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนครับ   
 
           ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ หวังว่า
ทุกท่านคงเข้าใจ มีท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดขออภิปราย
อีก ผมขอถามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้าว่า  สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 วาระท่ี 1 
(ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

 

            มีสมาชิกสภาฯ  เหน็ชอบ   11  คน 
            สมาชิกสภาฯ    ไม่เห็นชอบ  (ไม่มี) 
            งดออกเสียง  1  คน 

 

   เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  วาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ
มาด้วยมติเอกฉันท์ (11:0) เ ม่ือท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  วาระท่ี 1  ลําดับต่อไป ขอ
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45   “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานท่ีประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ 

           ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
           ข้อบังคับท่ี 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว 
ท่านจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยให้ประธานสภาท้องถ่ินส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกําหนด ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็สามารถ
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติครับท่านประธาน 
 
          ข้อ 50  “ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถ่ินรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม
พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถ่ินด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับ
รายงานนั้น” 
 
 

           ลําดับต่อไปเป็นข้ันตอนของการพิจารณาเวลาในการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลนัดเวลาการประชุมสภาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 
3 ซึ่งก่อนจะถึงข้ันตอนนั้น กระผมขอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน
การทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ว่ามีก่ีคนและจะเสนอใครบ้างนั้น ขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
        

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
 
             ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
             กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได ้
           ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
นายดุสิต  ทุ่งหวา้ 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายสนิท  ปาวัล 
นายอนันต์  หยี่ละงู 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 

 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นางจิตติมา  ส่งข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
นายสมหมาย  ลาทัพ 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 

กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  
 
           ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ก่ีคน 
 
           ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครัง้นี้ จํานวน 3 คน 
 
           ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 
           ขอรับรองครับ 
           ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี
สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของนายสมพร  สินจรูญศักดิ์ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน
การทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จํานวน 3 คน 
  
            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติ เรียงตามลําดับ จนครบ 3 คน ขอเชิญครับ 
 

            ขอเสนอ นายกิจจา  ทอดท้ิง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนท่ี 1 
 
            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญตัติ คนท่ี 1 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่า
ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่ งนี้  มีมติ เห็นชอบให้  นายกิจจา  ทอดท้ิง  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ท่ีประชุม 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายสําเริง  มานะกล้า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 

ท่ีประชุม 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นางจิตติมา  ส่งข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

สิบเอกราเหม หีมปอง 
นายสนิท  ปาวัล 

 

ประจําป ีคนท่ี 1 
 

            รับทราบ 
 
           ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 2 
 

 

 

            ขอเสนอ สิบเอกราเหม  หีมปอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนท่ี 2 

 
            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่า
ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ สิบเอกราเหม  หีมปอง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ีคนท่ี 2 
 

            รับทราบ 
 
           ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 3 
 

 
            ขอเสนอ นายสมพาศ  กุลรโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนท่ี 3 
 
            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 



 

 

- 13 - 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 

ท่ีประชุม 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุม 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายสมพาศ  กุลรโรจน์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่า
ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ นายสมพาศ  กุลรโรจน์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ีคนท่ี 3 
 
           รับทราบ 
 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
           ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถ่ิน 
           ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้น ๆ 
           ฉะนั้น กระผมจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ัง 3 ท่าน เพ่ือ
เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันท่ี 18  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ครับ 
 

           รับทราบ 
 

           ลําดับต่อไปเม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25621แล้ว ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 49 ให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้กําหนดระยะเวลาการเสนอคํา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  

          
          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายสมพาศ  กุลรโรจน์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกําหนดระยะเวลา
การแปรญัตต ิดังนี ้
          1.การแปรญัตติ ขอเสนอให้มีการยื่นคําขอแปรญัตติ ตั้งแต่มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติ 2562 จนถึงวันท่ี 21 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30   น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  
          2.ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล 
ทําหน้าท่ีดังนี้ รับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2562 จากสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 21 กันยายน 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอนันต์  หยี่ละงู 
นายพิทักษ์  มณีโชติ 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 

 
ท่ีประชมุ 

2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  
ประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวันท่ี 
21 กันยายน 2561  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพ่ือ
ส่งผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ส่ง
ให้ประธานสภาเทศบาล จากนั้นประธานสภาเทศบาลส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณา ในวันท่ี 22 กันยายน 2561 (คณะกรรมการแปรญัตติต้องส่งรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาล ส่งรายงานให้
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา ตามระเบียบ
ข้อ 50)  
 
         ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

          ขอรับรองครับ 
          ขอรับรองครับ 
 
          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอเรียน
ชี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนี้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นควรท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ก็ให้เสนอคําแปรญัตติ
ล่วงหน้าให้เป็นหนังสือตามระเบียบฯ ข้อ 49 ให้ไปศึกษาดูในข้อ 59,60,61 ด้วย 
และให้ยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือขอลดจํานวนเงินเท่านั้น ห้ามแปรญัตติรายจ่ายเพ่ิมข้ึนใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ไปศึกษาดู หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจตามนี ้
 
          กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้าครั้งต่อไป เป็นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  เพ่ือลงมติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ใน       
วันจันทร์ ท่ี 24 กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ถือว่าทุกท่านรับทราบแล้วนะ
ครับ ส่วนหนังสือเชิญประชุม ก็จะให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการส่งให้ให้ท่านใน
โอกาสต่อไป ถ้าไม่ติดธุระอะไรสําคัญ ก็ขอใหม้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ 
 

          รับทราบ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 ครั้งท่ี 13/2561 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายใหม่)  
 

         ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 13/2561 เชิญท่านเลขานุการสภา 
ชี้แจงระเบียบ  ครับ 
 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ครับ 

 

          ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารชี้แจงได้เลยครับ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอรุณ  ยังปากน้ํา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขอทําหน้าท่ี
ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 13 
จึงขออนุญาตต่อสภาเพ่ือทําการโอนเงินงบประมาณใน หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ตั้งจ่ายใหม่) ในส่วนของกองช่าง มี 1 รายการ รวมเป็นเงิน 286,800.00 บาท  
และหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ของกองคลัง อีก 1 รายการ เป็นเงิน 
25,000.00 บาท  

ท้ังนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากแม่ค้าในตลาดเรื่อง การชํารุดของ
ตลาดมา กระผมและเจ้าหน้าท่ีกองช่างได้ไปสํารวจสถานท่ีจริง พบปัญหาระบบน้ํา
ขัง พ้ืนลื่น หลังคารั่ว เสาชํารุด ห้องน้ําอยู่ในสภาพท่ีไม่น่าใช้ จึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน สําหรับรายละเอียดเรื่องงบประมาณท่ีต้องใช้นั้น มี
รายละเอียด ดังนี ้
      
        โอนเงินเพิ่ม   

        กองช่าง 

  1. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่ อสร้ า ง โค ร งสร้ า งพื้ นฐาน  หมวด ท่ีดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ค่ า ก่ อสร้ า ง                 
สิ่งสาธารณูปการ  รายการ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําตลาดสดเทศบาล
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ตําบลทุ่งหว้า (ตั้งจ่ายใหม่) 
  งบประมาณอนุมัต ิ                          0.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                            0.00  บาท           
  งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                      281,800.00  บาท  
   หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             281,800.00 บาท 
  
        โอนเงินลด  

        กองช่าง 

                  1. ด้านงบกลาง  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภท สํารอง
จ่าย 

             งบประมาณอนุมัติ                    53,600.00  บาท 
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                    274,600.00 บาท
             งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                       274,500.00 บาท  
              หลังโอนครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                 100.00 บาท 
  
              2. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งาน
บริหารท่ัวไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ  
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
   งบประมาณอนุมัติ                   100,000.00  บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                         5,000.00  บาท
   งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                          5,000.00  บาท  
    หลังโอนครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                     0.00  บาท  

 
              3. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ค่าใช้สอย   รายการ   ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
            งบประมาณอนุมัติ                      5,000.00  บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                       5,000.00  บาท
  งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                           2,300.00  บาท  

   หลังโอนครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                 2,70000 บาท 
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  นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

มติท่ีประชุมสภา 
 
 
 
 

        โอนเงินเพิ่ม   

        กองคลัง 

  1. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าตอบแทน รายการ  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
  งบประมาณอนุมัต ิ                    40,000.00 บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                       8,800.00  บาท           
  งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                        20,000.00  บาท  
   หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ               33,800.00 บาท  

 
        โอนเงินลด  

        กองการศึกษา 

            1. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่  รายการ   โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV)    
                     งบประมาณอนุมัต ิ                   26,000.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                     26,000.00  บาท           
  งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                         25,000.00  บาท  
   หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                1,000.00 บาท  

              รวมโอนเงินลดท้ังสิ้น 306,800.00 บาท                                       
           กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

 
            มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา 
ท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณ ครั้งท่ี 13/2561  ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ 
ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
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  นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 

 
  นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายพิทักษ์  มณีโชติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าโอนเงิน
งบประมาณ ครั้งท่ี 13/2561 ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ครบั 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบ
วาระนี้ประการใดอีกหรือไม่ ครับ 
 
           กระผมมีเรื่องแจ้ง จํานวน 2 เรื่อง คือ 

1. เรื่องของขยะบริเวณหน้าตลาด เวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีมายกถังขยะข้ึนรถ จะ
มีน้ําของเสียไหลมาจากรถ ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปท่ัว กระผมอยากขอให้มีการฉีดพ้ืนถนน
หลังจากเก็บขยะข้ึนรถแล้วด้วยครับ 
             2. ขณะนี้กล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือชํารุดครับ วันก่อนมีการขโมย
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านด้วย  
 
          กระผมขอให้เทศบาลดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
          1. ขอกระจกโค้งสายหลังบ้านนางสาวดรรชนี เศษแอ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล เป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก และกระจกท่ีมีอยู่บางท่ีก็ไม่ได้
ระดับ ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีไปปรับตําแหน่งด้วยครับ 
          2. ขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบานาซะ-ท่าเรือ เนื่องจากการ
เดินทางไม่สะดวกเวลาชาวบ้านไปละหมาด 
         3. ชาวบ้านบริเวณท่าเรืออยากให้เทศบาลจัดสร้างสวนสาธารณะไว้เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือความสวยงาม 
          4. ปรับปรุงถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เนื่องจากเวลาฝนตก
น้ําจะท่วมขัง ซึ่งนางสาวบุญเรือน เหาะหาด เจ้าของท่ีดินยินยอมให้ขุดคูระบายน้ํา 
เพ่ือให้น้ําไหลไปออกสะพานท่ีข้างมัสยิด 
          5. ขอไฟฟ้าบริเวณซอยสวนปาล์ม เพราะตอนเช้ามืดจะมีคนมาเดินออก
กําลังกาย 
          6. กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขอขอบคุณทาง
เทศบาลท่ีจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานข้ึน ทําให้พวกกระผมได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ ๆ มองเหน็โลกกว้างมากข้ึน ขอขอบพระคุณมาก ๆ ครับ 
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นางจิตติมา ส่งข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ดิฉันมีเรื่องแจ้ง จํานวน 3 เรื่อง คือ 
          1. ขณะนี้ฝนตกพายุลมแรง ทําให้ก่ิงไม้สองข้างทางถนนหักโค่นลงมา เป็น
อันตรายแก่ผู้สัญจรได้ อยากให้เจ้าหน้าท่ีช่วยไปตัดแต่งต้นไม้ท่ียื่นออกมาสองข้าง
ถนนค่ะ 
          2. ฝากแจ้งให้ช่วยส่งเจ้าหน้าท่ีมาตัดโค่นต้นหมากท่ีอยู่ระหว่างบ้านนาง  
ธัญชนก ดําช่วย กับบ้านของ นางอัญชนา  อินพุช ให้ด้วย 
          3. ดิฉันอยากให้ทางเทศบาลส่งสมาชิกสภาเทศบาลไปอบรมหาความรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับงานสภา เพ่ือจะได้นํามาปรับใช้ในการทํางานต่อไป 
        ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามครับ 
 
        เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอตอบข้อซักถามแบบรวม ๆ ก็แล้วกันนะครับ 
 

1) เรื่อง ถนนท่ีน้ําท่วมขังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เนื่องจากเจ้าของบ้าน
ถมดินต่างระดับ ทําให้น้ําไหลไม่สะดวก ฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน
เรื่องการถมดิน สร้างบ้าน ขุดคูระบายน้ํา ต้องมาแจ้งขออนุญาตท่ีกอง
ช่างก่อนท่ีจะดําเนินการใด ๆ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด 

2) บริเวณจุดเสี่ยงท่ีเป็นทางโค้งต่าง ๆ ฝากแจ้งกองช่างให้ช่วยดูแล 
อย่างเช่นหน้าบ้าน นายคอหนี หนูหมาด (สามีของดํา) ทางหมู่ 2 และ
หน้าบ้านนายรอหมาน หลังเถาะ หมู่ 6 อันตรายมาก แก้ไขได้โดยทําลูก
ระนาด มีสัญญาณไฟเตือน หรือทําป้ายเตือนเพ่ือบรรเทาไปพลาง ๆ 
ก่อน ต่อไปการบริจาคท่ีดินควรพยายามตัดทางตรงไว้ก่อน ถนนต้อง
กว้าง 5-7 เมตร เพ่ือให้มีคูระบายน้ําข้างละ 1 เมตรด้วย 

3) ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องราดน้ําถนนเพ่ือกําจัดกลิ่นขยะ 
4) กล้องวงจรปิด ดูงบประมาณก่อนครับ และการจัดซื้อต้องมีความ

ระมัดระวัง การแต่งตั้งผู้ตรวจรับต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
5) เรื่องตัดแต่งต้นไม้ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปตัดแต่งบางส่วนแล้ว ส่วนเรื่องต้น

หมากท่ีบ้านของนางธัญชนก ดําช่วย นั้น งานป้องกันฯ ไปดูแล้ว แต่ได้
แจ้งไปว่าหากเกิดความเสียหายแก่ตัวบ้าน เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบ
เองเพราะเสี่ยงต่อการล้มทับตัวบ้าน ใช้วิธีเจาะโคนใส่ยาให้ยืนต้นตาย
จะดีกว่า 

6)  เรื่องการส่งสมาชิกสภาเทศบาลไปอบรมนั้น ถ้าใครมีความประสงค์จะ
เข้าอบรมให้มาแจ้งรายชื่อได้ท่ีเลขานุการนายก เผื่อว่ามีหนังสือเชิญ
อบรมมาจะได้แจ้งให้ทราบ  
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นายมนะ  โสสนุย 
(ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายโรม  กลัดทอง 
(ผู้อํานวยการกอง

การศึกษา) 
 
 

นางสาวยศสรัล  หีมปอง 
(หัวหน้าสํานักปลัด) 

 
 
 
 

           นอกจากนี้กระผม มีเรื่องชี้แจงเรื่องการประมูลตลาด เนื่องจากขณะนี้ใกล้
สิ้นปีงบประมาณแล้ว เทศบาลจึงได้มีการประมูลตลาดข้ึนใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งกระผมขอรับรองว่าการประมูลนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะ
หากให้เทศบาลดําเนินการไม่คุ้มกับค่าน้ํา ค่าไฟ ท่ีต้องจ่าย การเก็บค่าแผงบางเจ้าก็
ให้แต่โดยดี บางเจ้าก็เก็บยากเก็บเย็น เทศบาลส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการประมูลกันท้ังนั้น 
เรื่องการเก็บค่าแผงนั้น ราคามีกฎหมายควบคุมอยู่ ผู้ประมูลจะเก็บตามอําเภอใจ
ไม่ได้ กระผมอยากให้ท่านสมาชิกสภา ไปพูดคุยทําความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วย
กระผมขอตอบข้อซักถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
          เรียน  ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอแจ้งเรื่องขยะ ต่อท่ีประชุมสภาเพ่ือทราบ
เนื่องจากว่า ในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ได้เวลาท่ีเทศบาลจะต้องนําขยะไปท้ิงท่ี อบต.
กําแพงแล้ว แต่เรายังติดขัดในเรื่องสภาพรถท่ีไม่สมบูรณ์ พ้ืนรถขยะรั่ว ยาง
เสื่อมสภาพ ท่ีจริงแล้ว กระผมอยากให้มีการลดปริมาณขยะในแต่ละครัวเรือนให้ได้
ก่อน กระผมได้ทําโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ แต่ชาวบ้านให้
ความร่วมมือน้อยมาก ไม่ค่อยมีคนมารับฟัง เนื่องจากขยะท่ีมีอยู่ตามบ้าน เป็นขยะ
อินทรีย์ 50% ขยะรีไซเคิล ประมาณ 10% ซึ่งขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ 
กระผมได้ทําเอกสารแจกเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีกําจัดขยะอินทรีย์และขยะท่ีบ่อย
สลายได้ ตามเอกสารท่ีอยู่ในมือของทุกท่านนะครับ อยากให้ทํากันทุกบ้าน จะลด
ปริมาณขยะได้มากข้ึน ประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายให้ อบต.กําแพงตามท่ีตกลง
กัน คือ ต้องจ่ายค่าขยะ 450 บาท/ตัน ไหนจะค่าน้ํามันรถ ค่าสึกหรอต่าง ๆ ถ้าขยะ
น้อยลง เราอาจนําไปท้ิงสัปดาห์ละ 3 วันก็ได้ ประกอบด้วยปัญหาเรื่องรถบรรทุก
ขยะ ไม่ได้ทําประกันภัยอีก ทําให้พนักงานขับรถมีความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
 
         เรียน  ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมขอเสริมนิดนึงเรื่อง การอบรมของสมาชิกสภา จะมีหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอยู่ทุกปี ถ้าใครสนใจก็แจ้งความประสงค์ไว้
ล่วงหน้าได้เลยครับ 
 
         เรียน  ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ดิฉันขอเรียนชี้แจงเรื่อง การทําประกันภัยรถยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
         กลุ่มท่ี 1) รถยนต์ส่วนกลางในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอของจังหวัดสงขลา  
         กลุ่มท่ี  2) รถยนต์ส่วนกลางท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถดับเพลิง  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

        กลุ่มท่ี  3) รถยนต์ส่วนกลางปกติ  
        ซึ่งจากท่ีดิฉันได้ไปอบรมและสอบถามวิทยาการมา ท่านบอกว่า รถยนต์
ส่วนกลางสามารถทําประกันภัยได้ แต่จากการหารือกับผู้ อํานวยการกองคลัง 
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า แจ้งว่า เป็นการทําประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งจะเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของเทศบาลไม่มีความเหมาะสม เพราะ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นิยามไว้ในมาตรา 8 ว่า รถท่ีไม่ต้องทําประกันภัย 
รวมถึงรถราชการส่วนท้องถ่ินด้วย จึงต้องหาหนังสือสั่งการท่ีเป็นหลักฐานให้เบิกจ่าย
ได้อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 
 
            สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินการมาจนครบ
ทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าของท่านประชุม
กันในวันนี้จนแล้วเสร็จ ผมขอปิดประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  
 

 

   ปิดประชุม  เวลา  12.20 น. 
 

 
 

          (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร์        เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 
                           ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี  21  เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        สนิท  ปาวัล   
              (นายสนิท  ปาวัล) 
 
 

 

(ลงชื่อ)        ชาตรี  เอ้ียวสงา่           
             (นายชาตรี  เอ้ียวสง่า) 
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(ลงชื่อ)       จิตติมา  ส่งข่าว 
             (นางจิตติมา  ส่งข่าว) 
 
 
 
 

 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือวันท่ี  24  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561      
 
 
 

(ลงชื่อ)        ดุสิต  ทุ่งหว้า             ประธานสภาเทศบาล 
   (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 

 


